

XÂY DỰNG “GIA ĐÌNH 5 CÓ, 3 SẠCH”

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” là sự kế thừa các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” nhưng nâng mức độ cao hơn để phù hợp với giai đoạn mới nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp và tiềm năng đóng góp của gia đình vào thực hiện xây dựng nông thôn mới. Mô hình này đang mang lại những thay đổi tích cực, tạo ra tác động sâu rộng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.



Bà Dương Thị Nguyệt, thôn Trần Phú, xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) thu gom, phân loại rác tái chế để bổ sung nguồn quỹ cho Chi hội Phụ nữ thôn.

Gia đình bà Dương Thị Nguyệt, thôn Trần Phú, xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) là một trong những gia đình kiểu mẫu được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã hướng dẫn xây dựng và thực hiện thành

công mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Khu nhà của bà Nguyệt rộng hơn 700m² được xây dựng khang trang, xung quanh là vườn cây, ao cá tạo cảnh quan thoáng mát. Bà Nguyệt chia sẻ: Là hộ thuần

nông, đầu năm 2022 gia đình tôi được Hội LHPN xã hướng dẫn tham gia mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” và được hướng dẫn về kiến thức, kinh nghiệm canh tác nông nghiệp mới... Từ đó tôi vận dụng vào cấy

lúa trên diện tích 60ha từ tích tụ ruộng đất bỏ hoang của các hộ trong xã, đồng thời thả cá tại ao nhà mang lại nguồn thu nhập cải thiện đời sống cho cả gia đình. Từ ngày áp dụng mô hình, được Hội LHPN xã trang bị kiến thức, gia đình tôi có nhiều thay đổi, đời sống ổn định hơn. Không chỉ áp dụng thành công mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”, bà Nguyệt còn tích cực thu gom, phân loại rác tái chế để bổ sung nguồn quỹ cho Chi hội Phụ nữ thôn và năng nổ tham gia các hoạt động do Hội LHPN xã tổ chức.

Bà Đặng Thị Việt Hoài, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Thái Bình cho biết: Hội đã hướng dẫn hội LHPN cơ sở tổ chức hoạt động để thực hiện hiệu quả các tiêu chí của mô hình xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch”; chỉ đạo rà soát và lựa chọn ít nhất 2 gia đình chưa đạt các tiêu chí cuộc vận động để chi hội giúp đỡ thực hiện. Năm 2024, các cấp hội đã giúp mới được 846 hộ đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Ngoài ra, hội LHPN các cấp trên địa bàn thành phố còn tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, vận động hội viên thành lập tổ hợp tác, tiêu thụ các sản phẩm tại địa phương, đặc biệt là sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ. Đồng thời, vận động hội viên thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình. Đến nay, thành phố có 23 công trình/phần việc do chi hội phụ nữ thực hiện góp phần thiết thực xây dựng đô thị văn minh.

Cũng theo bà Đặng Thị Việt Hoài, điểm mới trong cách thức triển khai và thực hiện mô hình là phát huy tiềm năng, tinh chủ động, tự giác, giúp đỡ nhau của

các gia đình; phát huy tính sáng tạo của các cấp hội trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thực hiện phân cấp, phân quyền, đánh giá theo chỉ tiêu, kết quả đầu ra và quá trình hoạt động. Nhờ thế đã thu hút đông đảo hội viên tham gia hoạt động hội, nâng cao tinh thần đoàn kết và khẳng định sự đóng góp của phụ nữ trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Để triển khai tốt cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch”, hội LHPN các cấp đã có thêm cách thức sáng tạo, phương pháp tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh, để mỗi cán bộ, hội viên là một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa sâu rộng về xây dựng mô hình, vun đắp giá trị gia đình, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Hội LHPN cơ sở đã đăng ký và thực hiện hiệu quả 699 công trình/phần việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Đồng thời, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi hội giúp đỡ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Hội LHPN tỉnh ra mắt 16 mô hình điểm “Gia đình có ngôi nhà an toàn” và “Phụ nữ sản xuất rau màu an toàn” tại 16 xã thuộc 8 huyện, thành phố, mỗi mô hình 55 thành viên. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền cho trên 295.600 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ về các tiêu chí, nội dung của cuộc vận động gắn với tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, kiến thức về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại hộ. Với cách làm

CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG “GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH” DO TRUNG ƯƠNG HỘI LHPN VIỆT NAM PHÁT ĐỘNG GỒM:

- Không đói nghèo
- Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội
- Không bạo lực gia đình
- Không sinh con thứ ba trở lên
- Không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học
- Sạch nhà
- Sạch bếp
- Sạch ngõ

MÔ HÌNH XÂY DỰNG “GIA ĐÌNH 5 CÓ, 3 SẠCH” ĐƯỢC HỘI LHPN VIỆT NAM CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI GỒM:

- Có ngôi nhà an toàn
- Có sinh kế bền vững
- Có sức khỏe
- Có kiến thức
- Có nếp sống văn hóa
- Sạch nhà
- Sạch bếp
- Sạch ngõ

chủ động, sáng tạo và đồng bộ, năm 2024 toàn hội đã có 4.604 gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “Gia đình 5 có, 3 sạch”.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết phải xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch”; tập trung tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt việc thu

gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường. Tích cực tham gia các đợt trồng cây xanh đường làng, ngõ xóm, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ các đoạn đường trồng cây hoa, ngõ xóm do phụ nữ tự quản, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

LAN PHƯƠNG

ĐỒNG BÀO LƯƠNG - GIÁO XÃ TÂY NINH

Đoàn kết xây dựng quê hương

Là xã thuần nông, không có nhiều lợi thế, trước kia xã Tây Ninh (Tiền Hải) kinh tế - xã hội chưa phát triển. Tuy nhiên, nhờ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Tây Ninh đã bứt phá vươn lên trở thành điểm sáng của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).



Nhờ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong việc hiến đất, các tuyến đường giao thông nông thôn ở xã Tây Ninh được mở rộng, xây dựng khang trang.

Tuyến đường trục chính của thôn Lạc Thành Nam là tuyến giao thông kết nối từ thị trấn Tiền Hải với đường 221C trước đây chỉ rộng 5m, nhỏ hẹp, đi lại khó khăn. Năm 2023, xã Tây Ninh vận động các hộ dân hai bên đường hiến đất, mở rộng lòng đường lên 7,5m và xây dựng vỉa hè hai bên, đáp ứng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Trong gần 30 hộ dân tự nguyện hiến đất mở đường có 2 hộ đồng bào Công giáo gương mẫu, tiên phong hiến từ 30 - 40m² đất mỗi hộ, nhờ đó tuyến đường được mở rộng thành công, thông thoáng như hiện nay. Ông Trần Văn Phụng, thôn Lạc Thành Nam chia sẻ: Năm 2014, khi xã xây dựng NTM, mở rộng tuyến đường lần thứ nhất, gia đình tôi ủng hộ hơn 30m² đất. Năm 2023, xã mở rộng tuyến đường lần thứ hai để xây dựng NTM nâng cao, gia đình tôi lại phá tường bao, cống dậu,

cắt một phần công trình của gia đình để hiến gần 40m² đất giúp xã, thôn mở đường. Nhìn tuyến đường phẳng rộng tôi rất phấn khởi, tự hào vì có sự đóng góp của gia đình. Ở đây chúng tôi không phân biệt lương - giáo, cứ là người dân thì đều nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng quê hương.

Xã Tây Ninh hiện có hơn 6.000 nhân khẩu, trong đó có gần 300 đồng bào Công giáo sinh hoạt tại Giáo xứ Lạc Thành và Hộ giáo Vĩnh Ninh, Đại Hữu. Những năm qua, bà con đồng bào địa phương không chỉ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước mà còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Lĩnh vực Đảng Phúc Hậu, Chánh xứ Giáo xứ Lạc Thành cho biết: Thực hiện phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của

đồng bào”, trong các dịp sinh hoạt tín ngưỡng, tôi luôn tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống biết cho đi, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, cống hiến cho xã hội... Qua thực tế 2 lần đã triển khai năm 2014 và năm 2023 cho thấy cộng đồng giáo dân địa phương ủng hộ rất nhiệt tình, sẵn sàng hiến đất giúp thôn, xã xây dựng hạ tầng nông thôn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động bà con đóng góp sức người, sức của cùng nhân dân xây dựng xã Tây Ninh phát triển.

Xác định sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân là yếu tố then chốt quyết định thành công các nhiệm vụ được giao, những năm qua, cả hệ thống chính trị xã Tây Ninh tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện cuộc vận động

“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Theo ông Bùi Bằng Đoàn, Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Ninh: Mặc dù số hộ Công giáo trên địa bàn thôn, xã không lớn song bà con đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt tham gia xây dựng NTM. Để thu hút, tập hợp, đoàn kết lương - giáo trong thôn, Chi bộ ban hành các nghị quyết sát, đúng, trúng với chủ trương, chỉ đạo của cấp trên và nguyện vọng của bà con, sau đó tuyên truyền, giải thích, vận động để nhân dân hiểu, từ đó bà con tin tưởng, đồng thuận, thực hiện.

Ông Bùi Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Tây Ninh khẳng định: Sau hơn 10 năm triển khai, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định yếu tố quyết định thành công trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là phải tạo được sự đồng thuận sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đối với Tây Ninh, thuận lợi lớn là bà con lương - giáo đoàn kết, nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn luôn bám sát, tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu ý nghĩa, lợi ích, vai trò chủ thể, đối tượng thụ hưởng, cách làm cụ thể khi xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Nhờ đó, nhân dân đều đồng tình ủng hộ, đóng góp rất nhiều công sức, tiền của, nhiều hộ sẵn sàng phá dỡ công trình xây dựng để hiến đất, mở rộng đường giao thông, qua đó giúp xã thực hiện thành công, về đích NTM năm 2014 và về đích NTM nâng cao năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 81 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 1,59%, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Hệ thống điện, đường, trường, trạm đồng bộ, khang trang. Cùng với đó, các công trình nhà xối, thành đường, khuôn viên của Giáo xứ Lạc Thành và 2 hộ giáo tại địa bàn cũng được đầu tư xây dựng, nâng cấp khang trang, đổi mới cùng làng quê. Phần khởi, tự hào trước những thành quả đạt được, cũng là động lực để đồng

bào lương - giáo xã Tây Ninh tiếp tục đoàn kết cùng Đảng bộ, chính quyền quyết tâm hoàn thành mục tiêu trở thành xã NTM kiểu mẫu trong năm 2025.

NUÔI CÁ LỒNG TRÊN SÔNG

Hưởng đi hiệu quả

Tỉnh Thái Bình có điều kiện tự nhiên thuận lợi cùng thế mạnh có nhiều dòng sông chảy qua; những năm qua, nhiều hộ dân ở các địa phương đã phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông, trở thành hướng đi hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản.

Xã Quang Trung (Hưng Hà) giáp sông Luộc rất phù hợp phát triển nuôi trồng thủy sản, trong đó có nuôi cá lồng trên sông. Đến nay xã đã phát triển được 100 lồng cá. Men theo triền dề, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi cá lồng của ông Nguyễn Văn Đình; cảm nhận đầu tiên là diện tích nuôi cá được đầu tư phát triển được 30 lồng nuôi cá cá lồng, hệ thống lồng cá được chằng neo chắc chắn, quy hoạch gọn, bảo đảm an toàn lưu thông đường thủy. Bắt đầu nuôi cá lồng từ năm 2014, với 15 lồng cá, đến nay ông Đình đã phát triển được 30 lồng cá. Ông cho biết: Nuôi cá lồng rất phù hợp với các đối tượng thủy sản như cá lăng, chép giòn, trắm đen, cá chép vàng. Mỗi lồng nuôi cá trên sông có kích cỡ khác nhau, chiếc nhỏ nhất có thể tích 54m³, lớn nhất là 72m³. Trong ao 1 sào thu được khoảng 7 tạ đến 1 tấn cá, như mô hình này lợi nhuận có thể gấp 5 lần trong ao. Năm 2024, lợi nhuận mỗi lồng cá của tôi đạt 20 triệu đồng.

Cùng xã Quang Trung, ông Nguyễn Đại Dương chia sẻ, cá nuôi trên sông bao giờ thịt cũng ngon hơn, không có vị tanh như

cá nuôi trong ao, hồ bởi nguồn nước luôn được luân chuyển. Nuôi cá lồng thường có sản phẩm bán quanh năm nhưng dịp tết Nguyên đán được xem là mùa thu hoạch chính. Để nuôi cá trên sông đạt hiệu quả cao, chúng tôi phải nghiên cứu kỹ vị trí đặt lồng, chọn cá giống, quản lý, chăm sóc. Quá trình nuôi, mỗi tuần về sinh lồng một lần, loại bỏ rác trôi nổi và các vật cứng bám vào cụm lồng nuôi, vớt bỏ thức ăn thừa trong lồng bè. Bên cạnh đó cần áp dụng triệt để các biện pháp phòng bệnh cho cá, sử dụng máy đo mật độ dưới nước để kiểm tra, chăm sóc cá theo đúng quy trình. Hiện nay tôi đã phát triển được 30 lồng nuôi cá cá lồng, chép giòn. Trong dịp tết Nguyên đán tôi đã bán 30 tấn cá thương phẩm. Tổng thu trong năm 2024 từ nuôi cá lồng đạt trên 4 tỷ đồng.

Tận dụng lợi thế có sông Hồng chảy qua địa bàn, anh Phạm Xuân Thủy, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) đã đầu tư 40 lồng nuôi cá. Anh cho biết: Sau tết Nguyên đán, tôi đã thả 20 vạn cá lăng, chép giòn, trắm đen. Khi xuất bán được 5 tấn với giá hơn 80.000 đồng/kg. Điều quan trọng của việc nuôi cá lồng trên sông là phải nắm chắc kỹ thuật chăm sóc, phòng, trị dịch bệnh cho cá, áp dụng tốt biện pháp phòng, chống thiên tai.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 725 lồng nuôi cá trên sông với tổng thể tích hơn 78.644m³

của 53 hộ nuôi. Phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông mạnh nhất là huyện Hưng Hà với 275 lồng, huyện Quỳnh Phụ 213 lồng, huyện Vũ Thư 121 lồng... Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Để khuyến khích các hộ dân phát triển nuôi cá lồng, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các huyện chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân nuôi cá lồng theo quy hoạch và có cơ chế phù hợp động viên, khuyến khích người dân mở rộng nuôi cá lồng. Tăng cường tập huấn cho hộ nuôi quy trình nuôi cá lồng trên sông theo hướng VietGAP. Nhân rộng các mô hình khuyến nông về thủy sản với những giống thủy sản có chất lượng cao. Cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp giám sát, hướng dẫn về kỹ thuật nuôi; phương pháp phòng bệnh, trị bệnh cho thủy sản; theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của thủy sản để đánh giá hiệu quả theo từng năm. Đẩy mạnh nuôi các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, đặc sản như cá lăng, chép giòn, trắm đen. Khuyến khích liên kết sản xuất theo chuỗi giữa doanh nghiệp và người nuôi hoặc hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác tạo điều kiện về nguồn lực đầu tư nhằm phát triển nghề nuôi cá lồng theo hướng tập trung, tăng giá trị sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ.

MANH THẮNG



Mô hình nuôi cá lồng trên sông Luộc của ông Nguyễn Đại Dương, xã Quang Trung (Hưng Hà) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

QUỲNH LƯU